



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ ๐๕๑ / ๒๕๕๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง เสนอสาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต่อสภาวิชาการ

เรียน ประธานสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาสาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ แล้ว คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นควรเสนอสาขาวิชาสำหรับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต่อสภาวิชาการในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย)

รองอธิการบดี

การศึกษา (Education)

สาขาการบริหารการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาอุตสาหกรรมศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาไทย สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนพลศึกษา สาขาการสอนศิลปศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิจัยทางการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผล สาขาสังคมวิทยาทางการศึกษา

ศิลปะ (Arts)

จิตรศิลป์ (Fine arts) : สาขาจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ สาขาศิลปกรรม สาขาศิลปะการถ่ายภาพ สาขาศิลปะไทย สาขาศิลปะประดิษฐ์ สาขาศิลปะศาสตร์ สาขาศิลปะประยุกต์ สาขานฤมิตศิลป์ สาขาศิลปะหัตถกรรม สาขาศิลปะพื้นบ้าน สาขาภาพพิมพ์

ศิลปะการแสดง (Performing arts) : สาขาคีตศิลป์ไทย สาขาคดนตรี สาขาศูริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์ สาขานาฏยศิลป์ สาขานาฏยศิลป์และดนตรี สาขาศิลปะการละคร สาขาสังคีตศิลป์ สาขาวรรณกรรมการละคร สาขาคดนตรีไทย สาขาคดนตรีสากล สาขานาฏยศิลป์และการละคร สาขานาฏยศิลป์และการแสดง

กราฟฟิกและโสตทัศนศิลป์ (Graphic and Audio-visual arts) : สาขาการถ่ายภาพ สาขาภาพยนตร์ สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

มนุษยศาสตร์ (Humanities)

ภาษาและวัฒนธรรม (Languages and cultures) : สาขาภาษาศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาบาลี สาขาภาษาสันสกฤต สาขาภาษาตะวันออก สาขาภาษาและวรรณคดี สาขาวรรณคดี สาขาวรรณคดีไทย สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาคติชนวิทยา

สาขาปรัชญาตะวันออก สาขาปรัชญาตะวันตก สาขาปรัชญาและศาสนา สาขาจริยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

สาขาศาสนาและเทววิทยา สาขาศาสนาเปรียบเทียบ

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (Social and behavioural science)

สาขารัฐศาสตร์ สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาการเมืองการปกครอง สาขาการเมืองระหว่างประเทศ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา สาขาการพัฒนาชนบท สาขาประชากรและการพัฒนา สาขาประชากรและสุขภาพ สาขาประชากรศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาพัฒนาสังคม สาขามานุษยวิทยา สาขาสังคมวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขาจิตวิทยาชุมชน สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ สาขาจิตวิทยาสังคม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การหนังสือพิมพ์และสารสนเทศ (Journalism and information)

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิตเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสาร สาขาวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา

กฎหมาย (Law)

สาขานิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน สาขากฎหมายระหว่างประเทศ สาขากฎหมายวิธีสบัญญัติ สาขากฎหมายเอกชน สาขากฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายอาญา สาขาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สาขานิติปรัชญา สาขาหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย สาขาบริหารงานยุติธรรม สาขากฎหมายธุรกิจ

ธุรกิจและการบริหาร (Business and administration)

สาขาการตลาด สาขาการจัดการค้าปลีก สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการประกันภัยและวินาศภัย สาขาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการสหกรณ์ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการบริหารอุตสาหกรรม สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการคุณภาพ สาขาการจัดการนวัตกรรม สาขาการเลขานุการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

การบริการส่วนบุคคล (Personal services)

สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรม สาขาการจัดการบริการ สาขาคหกรรมศาสตร์

การบริการขนส่ง (Transport services)

สาขาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ สาขาการจัดการการบิน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

เกษตรศาสตร์ ป่าไม้ ประมง (Agriculture, forestry and fishery)

สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน สาขาพืชไร่ สาขาปฐพีวิทยา สาขาสัตวบาล สาขากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช สาขาวนศาสตร์ สาขาเกษตรกลวิธาน สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาสื่อสารการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาอารักขาพืช สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

สัตวแพทย์ (Veterinary)

สาขาสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life sciences)

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาชีวเคมี

วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences)

สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาดาราศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเคมีวิเคราะห์ สาขาโพลีเมอร์ สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ (Mathematics and statistics)

สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ สาขาสถิติ

คอมพิวเตอร์ศาสตร์ (Computing)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุขภาพ (Health)

สาขาอาหารและโภชนาการ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental protection)

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

การผลิตและกระบวนการผลิต (Manufacturing and processing)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สถาปัตยกรรมและอาคาร (Architecture and building)

สาขาสถาปัตยกรรม สาขาก่อสร้างและโยธา

วิศวกรรม (Engineering)

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโลหการ

เทคโนโลยี (Technology)

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาโทรคมนาคม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาเซรามิกส์